



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 13-15 มกราคม 2561

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ถ่อมตน ถ่อมใจ

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก (15 ม.ค.61)</p>	<p><b>ปัญหาเชื้อดื้อยา</b></p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึง การลักลอบใช้ยาปฏิชีวนะเถื่อนในฟาร์มหมูของไทย โดยเฉพาะ “ยาโคลิสติน” ซึ่งเป็นตัวแปรยีนดื้อยาสายพันธุ์ใหม่ “เอ็มซีอาร์-วัน” (mcr-1) ซึ่งงานวิจัยจากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยืนยันการแพร่ระบาดของยีนดื้อยาในแหล่งฟาร์มหมู 3 จังหวัดของไทย ได้แก่ นครปฐม ราชบุรี และชลบุรี</p> <p>ดร.อาภา หวังเกียรติ นักวิชาการจากวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต วิจัยพบการปนเปื้อนของยาปฏิชีวนะในสิ่งแวดล้อม พบการปนเปื้อนยาปฏิชีวนะจากฟาร์มหมู มีความเข้มข้นมากกว่าน้ำเสียจากโรงพยาบาลหลายเท่า โดยยาเตตราไซคลิน 45.67 เท่า ไซโพรฟลอกซาซิน 21.98 เท่า และยานอร์ฟลอกซาซิน และ 7.7 เท่า ตอนนี้อยู่ที่ทดสอบแค่ยา 3 ชนิดไม่ได้ทดสอบยาโคลิสติน อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ก.สาธารณสุข ก.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้ามาตรวจสอบอย่างละเอียด และกำหนดมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อลดผลกระทบต่อห่วงโซ่อาหาร</p> <p>ด้าน ผศ.ภญ.ดร.นิตดา เกียรติยิ่งอังศุลี ผู้จัดการ กพย.กล่าวว่า การพบยาปฏิชีวนะหรือเชื้อดื้อยาในสิ่งแวดล้อม แสดงให้เห็นถึงอันตราย 3 ประการ ได้แก่ 1. น้ำในแม่น้ำจะไหลลงทะเล สัตว์น้ำจืดและสัตว์น้ำทะเลจะปนเปื้อนด้วย 2. เมื่อคนบริโภคน้ำหรือเด็กว่ายน้ำเล่นอาจสัมผัสยาปฏิชีวนะเหล่านี้ แล้วนำเข้าสู่ร่างกายโดยตรงหรือทางอ้อม 3. ระบบนิเวศจะเสียสมดุล หรือเปลี่ยนไปเพราะยาเหล่านี้ อาจทำให้เกิดยีนดื้อยา ส่งผลให้แบคทีเรียในธรรมชาติกลายพันธุ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงสภาพดิน น้ำ ต้นไม้ ฯลฯ อยากให้ ก.เกษตรฯ เข้ามาดูแลว่า วงจรยาปฏิชีวนะไหลลงไปในสิ่งแวดล้อมมีรูปแบบอย่างไร ส่วน ก.สาธารณสุข ต้องควบคุมการใช้ทั้งในคนและสัตว์อย่างเข้มงวด ขณะที่รัฐบาลไทยพยายามผลักดัน “แผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ.2560-2564” แต่ดูเหมือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงประชาชนทั่วไปยังไม่ค่อยรับรู้ถึงปัญหาการดื้อยา โดยเฉพาะการดื้อยาปฏิชีวนะกลุ่ม “โคลิสติน” และ “คาร์บาพีเนม” กลุ่มยาต้านสุดท้าย ในการรักษาการติดเชื้อแบคทีเรียดื้อยา</p> <p>“ดร.แมรี่ เมอเรีย” นักวิชาการเครือข่ายป้องกันเชื้อดื้อยา ยอมรับว่าคนทั่วโลกรวมถึงคนไทยยังไม่ค่อยระมัดระวังหรือให้ความสนใจปัญหาเชื้อดื้อยา ควรหาวิธีสื่อสารที่ได้ผลสำเร็จมากกว่านี้ ตอนนี้อยู่ที่กลุ่มประเทศละตินอเมริกาใช้วิธีชักชวนดารานักแสดงชื่อดัง ศิลปินนักร้อง ผู้มีชื่อเสียงให้มาช่วยกันคิดค้นวิธีสื่อสารที่เข้าใจง่าย เพราะคนเหล่านี้เข้าถึงประชาชนได้มากกว่า</p> <p>“เครือข่ายเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา” ชี้ว่าตัวเลขที่เผยแพร่ว่าคนไทยเสียชีวิตจากเชื้อดื้อยาไม่ต่ำกว่าปีละ 2-3 หมื่นรายนั้น อาจไม่น่าเชื่อถือ เพราะ “ตัวเลขจริง” ควรสูงกว่านี้ เพียงแต่ระบบการบันทึกของโรงพยาบาล ยังไม่ละเอียดมากพอว่าผู้ป่วยเสียชีวิตเพราะอะไร ส่วนใหญ่จะระบุ “ติดเชื้อในกระแสโลหิต” มากกว่า “ติดเชื้อดื้อยาตาย”</p> <p>ผศ.นพ.พิสนธิ์ จงตระกูล ผู้เชี่ยวชาญเชื้อดื้อยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แสดงความกังวลว่า ถ้าวันใดใช้ยาโคลิสตินไม่ได้ผล จะเกิดผลกระทบร้ายแรง ทุกคนต้องช่วยกันเฝ้าระวังเชื้อดื้อยา ไม่ควรให้ฟาร์มสัตว์ใช้ยาโคลิสตินโดยไม่ควบคุม และที่สำคัญคือต้องมีการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ ไม่ควรปล่อยให้คนไทยซื้อกินเอง เพราะปัญหาที่เกิดขึ้นตอนนี้คือ การกินแบบผิดวิธีและกินโดยไม่จำเป็น</p>
<p>ไทยรัฐ (14 ม.ค. 61) กรุงเทพธุรกิจ โพสต์ทูเดย์ มติชน เดอะเนชั่น (15 ม.ค.60)</p>	<p><b>เพิ่มสถานพยาบาลบัตรทอง</b></p> <p>-เสนอข่าว ทพ.อรรถพร ลิ้มปัญญาเลิศ ผู้ช่วยเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า สปสช.ขยายการรองรับผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ โดยมีหน่วยบริการเข้าใหม่ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.นี้ ได้แก่ หน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม 9 แห่ง คือ ฤทธิเวชสหคลินิก จ.นนทบุรี เอพีเอสคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม จ.นนทบุรี บางใหญ่ไตเทียมคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต จ.นนทบุรี ชลเวชคลินิกเวชกรรมเฉพาะทางไตเทียม จ.ปทุมธานี คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไตศาลายา จ.นครปฐม สหคลินิกไตเทียมทีเดย์รีนัลแคร์ จ.มหาสารคาม คลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมอายุรศาสตร์โรคไต นพ.ฟิลิซู้ จ.อุบลราชธานี คลินิกเวชกรรมเฉพาะทางอำนาจเจริญไตเทียม จ.อำนาจเจริญ และคลินิกเฉพาะทางด้านเวชกรรมไตเทียม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ในเมือง จ.ภูเก็ต</p> <p>หน่วยบริการปฐมภูมิ 1 แห่ง ได้แก่ รพ.สต.บ้านภูเก็ท จ.สกลนคร หน่วยบริการสังกัดสป.สธ.ชั้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการปฐมภูมิภายใต้หน่วยบริการประจำ รพ.พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร หน่วยบริการร่วมด้านทันตกรรม พื้นที่กรุงเทพฯ 4 แห่ง ได้แก่ ภาครัฐคลินิกทันตกรรม คลินิกทันตกรรมสตอร์เดนท์โฮม คลินิกทันตกรรมบ้านหมอเม และคลินิกวีระชัยทันตแพทย์ หน่วยบริการร่วมด้านเวชกรรม พื้นที่กรุงเทพฯ 2 แห่ง ได้แก่ เอ็มดีสทคลินิก และเอกชัยเวชการคลินิก ขณะที่ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลนครนนทบุรีที่ 6 จ.นนทบุรี ชั้นทะเบียนเป็นหน่วยบริการที่รับการส่งต่อเฉพาะด้านบริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมอีกประเภทหนึ่ง</p>
<p>มติชน กรมประชาสัมพันธ์ (15 ม.ค.61)</p>	<p><b>สธ.ออกประกาศ 'มาตรการความปลอดภัย'</b></p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร รองปลัด สธ. กล่าวว่า ได้หารือมาตรการความปลอดภัยในสถานบริการสาธารณสุข เพื่อป้องกันการเกิดเหตุไม่พึงประสงค์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ประชาชนผู้มารับบริการ รวมทั้งทรัพย์สินของทางราชการ โดยให้ผู้บริหารในพื้นที่ ประกอบด้วย นพ.สสจ./ผอ.รพ /สสอ. ทบทวนมาตรการที่มีอยู่ ปรับให้สอดคล้องตามบริบทของแต่ละพื้นที่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้ หากพื้นที่ใดมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ไขได้ในระดับพื้นที่ หรือต้องการสนับสนุนจากส่วนกลางเป็นการเฉพาะ ให้แจ้งได้ที่ผู้ตรวจราชการ ประจำเขตสุขภาพได้ทันที</p> <p>สำหรับมาตรการความปลอดภัยที่สธ.ได้ประกาศเพิ่มมาตรการ ให้สถานบริการในสังกัด โดยเฉพาะ รพ.สต. ที่อยู่ห่างไกล มี 7 ข้อ ประกอบด้วย 1.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด/โรงพยาบาลแม่ข่าย จัดให้มีระบบป้องกัน ระบบเตือนภัย เช่น กล้องวงจรปิด กริ่งสัญญาณ เป็นต้น 2.คณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ เครือข่ายสุขภาพระดับอำเภอ วิเคราะห์พื้นที่เพื่อกำหนดการจัดเวรนอกเวลาราชการ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนตามบริบทของแต่ละพื้นที่ 3.ส่งเสริมการใช้ช่องทาง สายด่วน 1669 ป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการเข้ารับบริการ รวมทั้งการมาติดต่อนอกเวลาราชการควรมีญาติมาด้วย 4.จัดเจ้าหน้าที่ชายหรือจัดระบบการขึ้นเวรคู่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จิตอาสา อสม. ญาติ เพื่อนบ้านใกล้เคียงสถานบริการ 5.จัดให้มีระบบเวรยามรักษาความปลอดภัย (รปภ.) ทั้งนี้ อาจดำเนินการร่วมกับ ภาควิทยาศาสตร์ อุต.เทศบาล ผู้นำ กู้ชีพ กู้ภัย จิตอาสา ตำรวจ เป็นต้น 6.จัดหาบ่อน้ำดื่มสะอาดให้อยู่ใกล้ๆ หรือจัดระบบเชื่อมโยงที่ติดต่อกันได้ 7.สร้างรั้วชุมชน สัมพันธภาพเพื่อนบ้าน สำหรับการจัดบริการนอกเวลาราชการให้แต่ละพื้นที่พิจารณาตามความจำเป็น โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ด้วย</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ (13 ม.ค. 61)</p> <p>มติชน (15 ม.ค. 61)</p> <p>มติชน คอลัมน์ เครื่องแนม (13 ม.ค.61)</p>	<p><b>ไวรัสโรตา</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากกรณีที่มีการนำข่าวในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า และมีความเข้าใจผิดว่าวัคซีนป้องกันโรคดังกล่าวมีอันตรายกับคนไข้นั้น ยืนยันว่าวัคซีนป้องกันอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้า มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ได้รับการขึ้นทะเบียนจาก อย. และมีใช้ในประเทศไทยนานกว่า 10 ปี แล้ว ขณะนี้กำลังรอการพิจารณาจากคณะกรรมการพัฒนาบัญชียาหลักแห่งชาติ เพื่อนำวัคซีนโรคอุจจาระร่วงจากไวรัสโรต้าเข้าสู่บัญชียาหลักแห่งชาติ แล้วจะนำเข้าสู่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของประเทศต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมโรค ออกประกาศการเฝ้าระวังโรคอุจจาระร่วงว่า ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา มีการรายงานผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเพิ่มขึ้น และพบว่ามี ผู้ป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโรต้าในกลุ่มผู้ใหญ่เพิ่มขึ้น โดยได้สุ่มตรวจหาเชื้อก่อโรคในผู้ป่วยอุจจาระร่วง จำนวน 32 ราย พบเชื้อไวรัสโรต้า 30 ราย จากข้อมูลกรมควบคุมโรค ปี 2559-2561 มีรายงานเหตุการณ์การระบาดของโรคอุจจาระร่วงที่ทราบเชื้อสาเหตุ เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคของกรมควบคุมโรค จำนวน 13 เหตุการณ์ เกิดจากเชื้อไวรัสโรต้าถึง 3 เหตุการณ์ และโนโรไวรัส 10 เหตุการณ์ โดยเหตุการณ์ทั้งหมดมีรายงานผู้ป่วยทั้งสิ้น 1,510 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต สำหรับการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์นี้ คาดว่าจะพบผู้ป่วยโรคอุจจาระร่วงเพิ่มขึ้น เนื่องจากช่วงนี้เป็นฤดูหนาว ทำให้เชื้อไวรัสเติบโตและทนอยู่ในสิ่งแวดล้อมได้นาน ประกอบกับสภาพอากาศมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย ทำให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่ายขึ้น จึงแนะนำให้มาตรการ "กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ"</p> <p>-กล่าวว่า ไวรัสโรตาคลายเรื่องน่ากลัว เพราะคำว่า "ยังไม่มีการรักษา" แต่เป็นการรักษาตามอาการ คือ เมื่อร่างกายสูญเสียน้ำไปมาก ต้องดื่มน้ำผสมเกลือแร่เพื่อทดแทน ซึ่ง ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา แนะนำการทำน้ำเกลือแร่ง่ายๆ โดยใช้ เกลือแกง 1 ช้อนชา+น้ำตาล 2 ช้อนโต๊ะ+น้ำดื่ม 750 ซีซี ไม่จำเป็นต้องกินผงคาร์บอน ส่วนความเชื่อเรื่องดื่มสไปร์ที่ใส่เกลือไม่ควรทำอย่างยิ่ง เพราะในสไปร์ที่มีโซเดียมอยู่แล้ว ถ้า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ x-rayสุขภาพ (14 ม.ค. 61)</p>	<p><b>เติมเกลือเข้าไปอีกจะเกินความต้องการของร่างกาย</b></p> <p>-เสนอข่าว จากการประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยา กรมควบคุมโรค และโรงเรียนแพทย์ต่าง ๆ ได้ข้อมูลว่า พบกลุ่มผู้ใหญ่ป่วยท้องร่วงจากเชื้อโรตาไวรัสเพิ่มมากขึ้น โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.ประเสริฐ ทองเจริญ ที่ปรึกษารมควบคุมโรค กล่าวว่า กำลังสอบสวนการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติของโรค มีการสงสัยที่ตัวเชื้อว่าจะมีการผสมพันธุ์กันระหว่างสายพันธุ์ต่าง ๆ หรือไม่ แต่ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก แม้จะไม่มียารักษา แต่สามารถรักษาตามอาการได้ แค่ดื่มน้ำจิบเกลือแร่ ถ้ากินไม่ได้ให้ไปรพ.เพื่อให้ น้ำเกลือ อาการจะค่อย ๆ ดีขึ้นและหายได้ ซึ่งตั้งแต่พบรายงานการป่วยในผู้ใหญ่ ยังไม่พบการเสียชีวิต เมื่อประเทศไทยเข้าสู่หน้าฝน หน้าร้อน โรคจากเชื้อโรคตกก็ลดลง แต่จะพบท้องเสียจากตัวอื่นแทน แนะนำการรักษาอนามัยส่วนบุคคล กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ ด้วยน้ำสบู่ ก่อนกินข้าว หลังออกจากห้องน้ำทำให้เป็นนิสัย</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ จดหมายถึงเดลินิวส์ (14 ม.ค. 61)</p>	<p><b>โรคเท้าช้าง</b></p> <p>-ตอบจดหมายจากประชาชนที่กังวลถึงการระบาดของโรคเท้าช้างในแรงงานต่างชาติใน จ.สมุทรสาคร ว่า พาหะของโรคนี้คือยุงรำคาญ ซึ่งประเทศไทยไม่มียุงรำคาญเหมือนที่เมียนมา โรคนี้อาศัยอาศัยได้ด้วยการกินยุงติดต่อกัน 6 เดือน แต่ถ้าไปถูกยุงพาหะกัดก็สามารถเป็นได้อีก และกรมควบคุมโรคให้ข้อมูลว่า แรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อพยาธิโรคเท้าช้างนั้น เป็นการติดเชื้อที่ยังไม่ปรากฏอาการ ทูรกายได้รับการรักษาทันที มีมาตรการควบคุมโรคอย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันไม่ให้คนไทยติดเชื้อโรคเท้าช้างจากคนต่างชาติ และไม่ให้โรคเท้าช้างกลับเข้ามาแพร่ในประเทศไทยอีก หากมีข้อสงสัย สอบถามได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์ สวท. (13 ม.ค. 61)</p> <p>ไอ.เอ็น.เอ็น (13 ม.ค.61)</p> <p>ไอ.เอ็น.เอ็น (13 ม.ค.61)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ เดอะเนชั่น (15 ม.ค.61)</p>	<p><b>เตือนอากาศหนาว</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ รองปลัด สธ. เตือนอากาศหนาว เด็กต่ำกว่า 1 ปีและผู้สูงอายุเสี่ยงเจ็บป่วยง่าย ควรดูแลอย่างใกล้ชิด ให้ความอบอุ่นร่างกาย ด้วยการใส่เสื้อผ้าหนา ๆ สวมถุงเท้า หมวกไหมพรม และห่มผ้าให้หนา มากกว่าปกติ ควรให้อุ่นในบริเวณที่อบอุ่น ไม่นอนใกล้หน้าต่างหรือประตูที่มีลมโกรกได้ง่าย และไม่ควรรนำเด็กไว้ใกล้บริเวณที่มีการก่อไฟ เพราะควันไฟจะระคายเคืองเยื่อทางเดินหายใจเด็ก ทำให้ป่วยได้ นอกจากนี้ ต้องระวังเรื่องความเปียกชื้นในเด็ก ควรใช้น้ำอุ่นอาบน้ำ ในเด็กเล็กให้ห่มนุ่นเปลี่ยนผ้าอ้อม เด็กทารกควรให้กินนมแม่เพื่อให้ได้รับภูมิต้านทานโรค ที่สำคัญควรพาบุตรหลานไปรับวัคซีนตามกำหนดให้ครบ ทั้งนี้ จากข้อมูลของสำนักโรคระบาดวิทยา ตั้งแต่ ต.ค. 2560 - 6 ม.ค. 2561 พบผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 50,408 ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี 1,468 ราย ผู้ป่วยโรคปอดบวม 67,412 ราย เป็นเด็กอายุต่ำกว่า 1 ปี 6,746 ราย เสียชีวิต 1 ราย</p> <p>-เสนอข่าว จ.นครพนม อากาศยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง นพ.จรัญ จันทมัตตุการ นพ.สสจ.นครพนม ให้นำหน่วยงานในสังกัดประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชน ให้หมั่นดูแลสุขภาพ ป้องกันอาการเจ็บป่วย ขณะที่จังหวัดมีการณรงค์เชิญชวนประชาชนร่วมกันออกกำลังกาย เดินวิ่ง รวมถึงการจัดกิจกรรมปั่นจักรยาน สร้างสุขภาพต่อเนื่องในทุกเช้า เพื่อเป็นการป้องกันการเจ็บป่วยในช่วงนี้</p> <p>-เสนอข่าว ชาวขอนแก่นจำนวนมากทยอยมารับบริการที่รพ.ขอนแก่นต่อเนื่องตลอดทั้งวัน หลังสภาพอากาศหนาวเย็นอย่างกะทันหัน ส่วนใหญ่ป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่และโรคปอดบวม โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและผู้สูงอายุ</p> <p>ด้าน นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น ประชาสัมพันธ์ว่า ในระยะนี้ทุกคนควรหาเสื้อกันหนาวสวมใส่เพื่อทำร่างกายอบอุ่นอยู่เสมอ หากมีอาการ ไอ หอบ มีไข้ ให้รีบพบแพทย์ เพราะอาจเป็นปอดบวมได้ ส่วนชาวบ้านที่ขอบึงไฟ อาจเสี่ยงในเรื่องโรคหอบหืดได้ แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพ กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วิจิต สฤทธิชัยกุล นพ.สสจ.บุรีรัมย์ ได้ออกมาแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังดูแลรักษาสุขภาพร่างกายในช่วงที่มีอากาศแปรปรวน หลังจังหวัดบุรีรัมย์หนาวเย็นต่อเนื่องเด็ก-คนชราป่วยระบบทางเดินหายใจแพร่เข้า รพ. เพิ่มขึ้น 20 เปอร์เซนต์</p>
<p>เดลินิวส์ มติชน ข่าวสด ไทยรัฐ แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p><b>ครีมนักข่าวผัดโฆษณาเกินจริง-ละเมิดศีลธรรม</b></p> <p>-เสนอข่าว ภก.สมชาย ปรีชาพิทักษ์ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า จากกรณีมีหญิงสาวขายครีมทาหน้าขาววดสรรพคุณพร้อมโซว์กัน ผ่านทางเฟซบุ๊ก จนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมนั้น ทาง ออย.ได้ร่วมกับตำรวจ บก.ปคบ. ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีการจัดแจ้งได้ถูกต้องหรือไม่ จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ตัวผู้ทำการรีวิวเคยมีประวัติถูกดำเนินคดีไปแล้วในข้อหา ผิดมาตรา 41 พ.ร.บ.เครื่องสำอาง 2558 ว่าด้วยเรื่องการโฆษณาไปแล้วเมื่อเดือน มิ.ย. 2560 จากการรีวิว สบู่อิมหนู เจ้าของแบรนด์ Lovely First's First ซึ่งได้รับโทษเปรียบเทียบปรับ 30,000 บาท และครั้งนี้ถือเป็นการทำผิดซ้ำซาก ซึ่งคาดว่าเบื้องต้น จะโทษสูงสุด คือ โทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี ปรับไม่เกิน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>สำนักข่าวไทย ช่อง 3, 7, ThaiPBS (13 ม.ค. 61) เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ มติชนออนไลน์ (13 ม.ค.61) เดลินิวส์ (14 ม.ค. 61)</p>	<p>100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง เตือน "ครีมทากัน" อาจผสมสารอันตราย ทั้งสเตียรอยด์ สารปรอท ไฮโดรควิโนน ทำให้ผิวดูขาวขึ้น แต่มีผลข้างเคียงมาก ซึ่งผิวกันเป็นส่วนที่มีการเสียดสีบ่อย ทำให้คล้ำลง แต่ผลัดเซลล์ผิวได้ตามธรรมชาติ</p> <p>-เสนอบทความ กล่าวถึงกรณีที่มีหญิงรายหนึ่งเผยแพร่ภาพผิวภายใต้ร่มผ้าเพื่อทดสอบผลิตภัณฑ์ โดยอ้างว่าเป็นการทำงานหาเลี้ยงครอบครัว ว่า การกระทำดังกล่าว นอกจากไม่ถูกต้องในทางสังคม ยังเข้าลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายหลายด้าน โดยเฉพาะการแนะนำการใช้สารเคมีบางชนิดต่อร่างกายที่อาจส่งผลเสียกับผู้ใช้ ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงควรดำเนินการหาทางเอาผิดเพื่อป้องปราม พร้อมกับการเผยแพร่ให้รับรู้ทั่วกันในวงกว้างว่า การใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีการเผยแพร่โฆษณาทำนองนี้ มีความเสี่ยงจะเกิดปัญหาต่อสุขภาพ จึงไม่ควรสนับสนุน</p>
<p>สยามรัฐ (15 ม.ค. 61)</p>	<p><b>พบ 28 ยาลดอ้วนผสมสารอันตราย</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการ ออย. เปิดเผยว่า ออย.ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารจากสถานที่จำหน่ายต่าง ๆ ที่อ้างสรรพคุณลดน้ำหนักและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ ส่งตรวจวิเคราะห์ ซึ่งผลตรวจพบผลิตภัณฑ์อาหาร 28 ตัวอย่าง เจือปนยา แบ่งเป็นผลิตภัณฑ์อาหารที่อ้างสรรพคุณลดน้ำหนัก พบข้อบกพร่อง 14 ตัวอย่าง โดยพบไซบูทรามิน 8 ตัวอย่าง ออร์ลิสแตท 3 ตัวอย่าง ไซบูทรามิน และออร์ลิสแตท 1 ตัวอย่าง ฟินอล์ฟทาลีน และไซบูทรามิน 1 ตัวอย่าง ซึ่งทั้งหมดเป็นยาที่ใช้สำหรับผู้ที่น้ำหนักเกินหรือต้องการลดน้ำหนัก ผู้ที่ต้องการใช้ยาชนิดดังกล่าวควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้ง เพราะมีอันตรายต่อผู้ป่วยโรคหัวใจ และหลอดเลือด โรคความดันโลหิต โรคหลอดเลือดสมองตีบ โรคตับ โรคไต โรคต่อหิน หึงตั้งครกรัก และให้นมบุตร ผลข้างเคียงคือ นอนไม่หลับ เวียนศีรษะ วิดกกังวล ตาพร่ามัว ทำให้ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้นเร็ว หากได้รับในปริมาณมาก อาจเสียชีวิตได้ ส่วนผลิตภัณฑ์อาหารที่กล่าวอ้างสรรพคุณเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ พบข้อบกพร่อง 14 ตัวอย่าง โดยพบซิเดนาฟิล (Sildenafil) 11 ตัวอย่าง พบซิเดนาฟิลและทาดาลาฟิล (Tadalafil) 3 ตัวอย่าง ซึ่งเป็นยากลุ่มที่ใช้รักษาอาการหย่อนสมรรถภาพทางเพศ จัดเป็นยาควบคุมพิเศษ</p>
<p>โพสต์ทูเดย์ กรุงเทพธุรกิจ (15 ม.ค. 61)</p>	<p><b>เด็กไทยสมาธิสั้น</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผอ.สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว ม.มหิดล เปิดเผยว่า เด็กที่ป่วยโรคสมาธิสั้นสาเหตุหลักในปัจจุบันเกิดจากการเลี้ยงดูของผู้ปกครองที่กระตุ้นให้เด็กที่มีภาวะสมาธิสั้นมีอาการที่แย่ลง โดยเฉพาะการเร่งรัดให้เด็กปฐมวัยอ่านออกเขียนได้ หรือการเลี้ยงดูให้เด็กอยู่กับสื่อมีเดียประเภทต่าง ๆ ซึ่งผิดจากธรรมชาติที่เด็กจะต้องได้เล่นอย่าง เหมาะสมกับวัย</p> <p>น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นกว่า 50% หรือราว 5 แสนคน จะมีปัญหาด้านสุขภาพจิตตามมา เนื่องจากมีปัญหาเรื่องการปรับตัวเข้ากับคนอื่น และเกิดปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองด้วย</p> <p>ด้าน พญ.มธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผอ.สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นราชนครินทร์ กล่าวว่า ได้ดำเนินการพัฒนาแอปพลิเคชันเพื่อช่วยติดตามดูแลเด็กที่ป่วยเป็นโรคสมาธิสั้น แอปพลิเคชันนี้สามารถให้ความรู้เรื่องโรค การประเมินลักษณะอาการเด็กด้วยแบบมาตรฐานของกรมสุขภาพจิต รวมถึงประเมินความเครียด เพื่อให้ผู้ปกครอง ครู จัดแบบแผนชีวิตประจำวันของเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นให้เหมาะสมได้ ซึ่งคาดว่าจะทดลองใช้แอปพลิเคชันในเดือน เม.ย. 2561 และจะปรับปรุงพัฒนา ก่อนขยายผลต่อไป</p>
<p>มติชน (13 ม.ค.61)</p>	<p><b>กิจกรรมวันเด็ก</b></p> <p>-เสนอข่าว นายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ ประธาน กมธ.สังคม กิจกรรมเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส สนช. กล่าวถึงสถานการณ์เด็กและเยาวชนในปัจจุบัน ว่า สิ่งที่รัฐบาลต้องตระหนักและแก้ไขปัญหามี 2 เรื่องใหญ่ ๆ คือ 1.ปัญหายาเสพติด โดยขณะนี้ไทยมีผู้ติดยาเสพติด 2.7 ล้านคน ในจำนวนนี้เป็นเด็กและเยาวชน อายุ 15-19 ปี 3 แสนคน ที่เข้ารับการรักษา และปีที่ผ่านมามีพบเด็กอายุน้อยที่สุดที่ติดยาเสพติด คือ 11 ขวบ ประมาณ 7 คน โดยมีพฤติกรรมเสพยาบ้า และพบเด็กอายุ 7 ขวบ ส่งยาเสพติด 2.ปัญหาวัยรุ่นตั้งครกรักก่อนวัยอันควร พบว่ามีปี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไอ.เอ็น.เอ็น เว็บไซต์แนวหน้า (13 ม.ค.61)</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์ (13 ม.ค.61)</p> <p>ไทยรัฐ (15 ม.ค.61)</p>	<p>ละ 1.5 แสนคน</p> <p>สำหรับวันเด็กแห่งชาติ 2561 สนช.ได้ออกกฎหมายเกี่ยวกับเด็กและเยาวชน จำนวน 10 ฉบับ อาทิ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ร.บ.กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ซึ่งจะช่วยป้องกัน และลดปัญหาเกี่ยวกับเด็กและเยาวชนได้ และหวังว่านายกฯ จะสนับสนุนสภาเด็กและเยาวชนในทุกระดับ เพราะเป็นส่วนสำคัญที่จะช่วยป้องกันปัญหายาเสพติดและการตั้งครุฑก่อนวัยอันควร</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรุณ สัตยาพิศาล ผอ.รพ.พังกา เปิดกิจกรรมวันเด็กประจำปี 2561 มีการแจกของขวัญให้กับเด็กที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ จากนั้นได้นำแพทย์ พยาบาลใส่ชุดแฟนซีนำของขวัญไปแจกให้กับเด็กป่วยในตึกต่าง ๆ และกล่าวว่า วันเด็กแห่งชาติ เป็นวันที่เด็กทุกคนรอที่จะร่วมสนุกในกิจกรรมที่หน่วยงานต่าง ๆ จัดขึ้น แต่มีเด็กจำนวนมากน้อยที่พลาดช่วงเวลาแห่งความสุขนี้เพราะการเจ็บป่วย รพ.พังกาและร.ตึกพังกาวิทยายน จึงมีเป้าหมายดูแลจิตใจของเด็กที่ป่วยควบคู่ไปกับการรักษาทางกาย ทำให้เด็กไม่รู้สึกรู้สึกรำคาญ ซึ่งส่งผลต่อการรักษาต่อไป</p> <p>-เสนอข่าว สสจ.สงขลาจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องไข้เลือดออก ส่งเสริมความฉลาดทางอารมณ์ ส่งเสริมการตีมนม ตรวจวัดสายตาเด็ก พร้อมแจกขนมพื้นบ้านและของรางวัลแก่เด็ก ในงานวันเด็กแห่งชาติ ปี 2561</p> <p>-เสนอภาพข่าว ผู้ป่วยเด็ก เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กและรับของขวัญจาก นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ที่สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติฯ</p>
<p>ไทยรัฐ (15 ม.ค.61)</p>	<p><b>ห้ามขายลูกโป่งไฮโดรเจน</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพินเนต ตะปวง รองเลขาธิการ สคบ. เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ สคบ.เตรียมจัดทำรายงานเสนอเลขาธิการ สคบ. เพื่อออกประกาศห้ามขายสินค้าลูกโป่งที่บรรจุก๊าซไฮโดรเจนเพราะเป็นอันตรายติดไฟได้ง่าย โดยเฉพาะเด็กเล็กที่ผู้ปกครองซื้อลูกโป่งมาให้เล่น ซึ่งที่ผ่านมาเคยเกิดอุบัติเหตุลูกโป่งติดไฟจนทำให้เด็กได้รับบาดเจ็บมาแล้ว ก่อนหน้านี้ สคบ.ได้ออกประกาศกำหนดให้ลูกโป่งที่บรรจุก๊าซไฮโดรเจนเป็นสินค้าที่ควบคุมคุณภาพ โดยกำหนดให้ผู้ขายติดคำเตือนเกี่ยวกับการระมัดระวังการเข้าใกล้เปลวไฟหรือความร้อน ขนาดตัวหนังสือในคำเตือนต้องไม่ต่ำกว่า 5 มิลลิเมตร และได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา ตั้งแต่ 14 มิ.ย.53 ซึ่งประกาศนี้อาจยังควบคุมได้ไม่เต็มที่ และมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุขึ้นอีก จึงจำเป็นต้องออกกฎหมายมาควบคุมเข้มงวด เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน โดยเฉพาะเด็ก</p>
<p>ไทยโพสต์ (13 ม.ค.61)</p> <p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ เวทีสาธารณะ (14 ม.ค. 61)</p>	<p><b>อุบัติเหตุปีใหม่</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธนะพงษ์ จินวงษ์ ผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนน (ศวปถ.) กล่าวว่า จากข้อมูลบาดเจ็บของสธ. เมื่อวันที่ 7 ม.ค. 2561 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่มีมาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย ในกรณีที่มีผู้เสียชีวิต/หรือบาดเจ็บสาหัส เมื่อมารักษาที่โรงพยาบาล โดยตรวจวัดกว่า 1,000 ราย ทราบผลเบื้องต้น 200 ราย พบมีแอลกอฮอล์ในเลือดเกินกฎหมายกำหนด ร้อยละ 50 ซึ่งมีการพยายามมองเรื่องเมาแล้วขับไม่สำคัญ แต่ที่จริงคือ การบังคับใช้น้อยไป ควรเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายให้มากขึ้น ทั้งเร่งกระบวนการพัฒนาระบบข้อมูลความผิดซ้ำ การเชื่อมโยงข้อมูลผู้กระทำความผิดระหว่างตำรวจและกรมการขนส่งทางบก รวมทั้งกำหนดให้คดีอุบัติเหตุจราจรเป็นคดีที่ต้องรายงานและนำเสนอในการประชุมความมั่นคงทุกระดับ เพื่อให้ ศปถ.วางแผนป้องกันแก้ไข หรือมีมาตรการที่เหมาะสมต่อไป</p> <p>-เสนอบทความ ศวปถ. นำเสนอภาพรวม 7 วันอันตรายช่วงเทศกาลปีใหม่ พบอุบัติเหตุ 3,841 ครั้ง ลดลงจากปีที่ผ่านมา 58 ครั้ง บาดเจ็บ 4,005 ราย ลดลง 63 ราย เสียชีวิต 423 ราย ลดลง 55 ราย ซึ่งแม้ความสูญเสียจะลดลงแต่จำนวนยังสูง เนื่องจากมาตรการที่มีอยู่ ยังจำกัด แต่มีปัจจัยเอื้อที่ทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้น โดยมีข้อมูลที่สอดคล้องกับผลสำรวจซูเปอร์โพล ที่บ่งชี้ว่าร้อยละ 74 ได้พบเห็นผู้ดื่มแล้วเมาขับขี่ ส่วนกรณีที่เสียชีวิต พบว่า ความเร็วเป็นสาเหตุหลัก รองลงมา ดื่มแล้วขับ ซึ่งในปีนี้เป็นครั้งแรกที่มีมาตรการตรวจวัดแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่ทุกราย ซึ่งผลตรวจจะถูกนำไปประกอบฟ้องดำเนินคดี แต่การดำเนินคดียังทำได้จำกัด รวมทั้งตำรวจจราจรมีภาระทั้งการจัดการจราจรและการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะเครื่องตรวจวัดความเร็วและเครื่องตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่ไม่เพียงพอ</p> <p>จากความไม่สมดุล ทั้งข้อจำกัดของข้อบังคับกฎหมาย บุคลากร และอุปกรณ์ หากยังไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจนในการบังคับใช้ คุมเข้ม ปัญหาแอลกอฮอล์ ก็จะไม่สามารถลดปัญหาอุบัติเหตุได้</p>
<p>มติชน เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p><b>คพ.สรุปสถานการณ์มลพิษไทยปี 60</b></p> <p>-เสนอข่าว นางสุณี ปิยะพันธุ์พงศ์ อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ (คพ.) แถลงข่าวสรุปสถานการณ์มลพิษประเทศไทย ปี 2560 ภาพรวมคุณภาพดีขึ้น โดยแหล่งน้ำที่มีคุณภาพดีสุด ได้แก่ แม่น้ำตาปตอนบน จ.นครศรีธรรมราช ส่วนแม่น้ำ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
(13 ม.ค.61)	<p><b>เจ้าพระยาดอนล่างแย่งสุด</b> คุณภาพน้ำทะเลโดยรวมดีขึ้น จากร้อยละ 91 เป็นร้อยละ 96 โดยแหล่งน้ำทะเลที่มีคุณภาพดีสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ อ่าวสะพลี และอ่าวทุ่งวัวแล่น จ.ชุมพร ทะเลแหวก และหาดต้นไทร เกาะพีพี จ.กระบี่ และช่องแสมสาร จ.ชลบุรี</p> <p>ขณะที่ ต.พระลาน จ.สระบุรี ค่าฝุ่นละอองสูงที่สุด เนื่องจากเป็นแหล่งเหมืองหิน โรงโม่บดหรือย่อยหิน โรงปูนซิเมนต์ และการขนส่ง ซึ่งได้เข้มงวดบังคับใช้กฎหมายกับโรงงานเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน รองลงมา จ.ลำปาง มีค่าฝุ่นละออง 237 มคก./ลบ.ม ที่มีผลมาจากปัญหาหมอกควัน ส่วนปริมาณขยะเพิ่มขึ้น 27.40 ล้านตัน แต่การกำจัดดีขึ้น เป็นผลจากความร่วมมือของชุมชนและภาครัฐ</p>
<p>มติชน ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ไอ.เอ็น.เอ็น สปริงนิวส์ (13 ม.ค.61) มติชน ผู้จัดการ ออนไลน์ (13 ม.ค.61) เว็บไซต์ไทยรัฐ (14 ม.ค.61)</p>	<p><b>การฆ่าตัวตาย</b></p> <p>-เสนอข่าว ต.ต.ศุภวัฒน์ งอยหล้า อายุ 42 ปี ผบ.หมู่งานป้องกันปราบปราม สภ.เมืองเพชรบูรณ์ ยิงตัวตาย สอบสวนสอบสวนญาติและเพื่อนตำรวจทราบว่าเป็นโรคเครียดจากโรคประจำตัว เคยไปพบแพทย์และต้องกินยาเป็นประจำ ก่อนเกิดเหตุ มีอาการพูดคนเดียว จึงให้กลับบ้านพัก และต่อมาใช้อาวุธปืนพกประจำตัวยิงตัวตาย</p> <p>-ด้าน พล.ต.อ.จักรทิพย์ ชัยจินดา ผบ.ตร. สั่งผู้บังคับบัญชาเอาใจใส่ลูกน้องอย่างใกล้ชิด หลังพบปัญหาตำรวจยิงตัวตายถี่ขึ้น</p> <p>-เสนอข่าว ชายชราวัย 77 ปี เครียด ภรรยานำเงินไปลงทุนทำธุรกิจเสื้อผ้าขาดทุน จนต้องขายกิจการทิ้ง ตัดสินใจยิงภรรยา 4 นัดเสียชีวิต แล้วฆ่าตัวตายตาม ในบ้านพักหมู่บ้านสินทวีเทียนทะเล โครงการ 2</p> <p>-เฟซบุ๊กดัง ได้โพสต์เฟซ อ้าง สาวคนสนิททนายความชื่อดัง Live ฆ่าตัวตาย เหตุเข้าใจทนายคนดังทอดทิ้งไปมีสาวคนใหม่ ขณะที่คนสนิททนายยืนยัน ทนายคนดังไม่มีสาวคนใหม่ ยังช่วยเหลือครอบครัวหญิงสาวโดยตลอด ล่าสุดสาวคนสนิท อาการปลอดภัยแล้ว</p>
<p>สยามรัฐ มติชน (15 ม.ค.61)</p>	<p><b>สปีดโบตบี๊มกลางทะเล</b></p> <p>-เสนอข่าว เรือสปีดโบต ชนนักท่องเที่ยวชาวจีน-มัคคุเทศก์-ลูกเรือ รวม 31 ชีวิต เกิดน้ำมันรั่วระเบิด-ไฟลุกท่วมกลางทะเลหน้าถ้ำไวกิ้ง เกาะพีพี จ.กระบี่ เบื้องต้นมีนักท่องเที่ยวเสียชีวิต 1 ราย มีผู้บาดเจ็บ 16 ราย บาดเจ็บสาหัส 4 ราย ส่งต่อ รพ.ศิริภูเก็ตร รพ.กระบี่ รพ.กระบี่นครินทร์ รพ.กรุงเทพภูเก็ต และรพ.องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต</p>
<p>ข่าวสด (13 ม.ค.61)</p>	<p><b>ประธานประเมิณงาน สสส.</b></p> <p>-เสนอ ประวัติของ ติรณ พงศ์มพัฒน์ ได้รับแต่งตั้งเป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของ สสส. ตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีเสนอให้กรม.เห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทำหน้าที่แทน วรากรณ์ สามโกเศศ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งเนื่องจากอายุครบ 70 ปี บริบูรณ์ ตั้งแต่ปลายปีที่ผ่านมา</p>
<p>คมชัดลึก แนวหน้า โพสต์ทูเดย์ (13 ม.ค.61)</p>	<p><b>โรงพยาบาลต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ 4 ภาค</b></p> <p>-เสนอข่าว สสส.เปิดตัวรพ.ต้นแบบสร้างเสริมสุขภาพ 4 ภาค ได้แก่ รพ.รามาริบัติ รพ.สุราษฎร์ธานี รพ.พะเยา และ รพ.สุรินทร์ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นต้นแบบด้านการจัดบริการอาหารสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ช่วย 4 ลด คือ ลด การเกิดโรค-ลดภาวะแทรกซ้อน-ลดการตาย-ลดภาระค่าใช้จ่าย ในกลุ่มโรควิถีชีวิต ความดันโลหิตสูง หัวใจ หลอด เลือดสมอง และไตเรื้อรัง เตรียมขยายอีก 12 แห่งทั่วประเทศภายในปี 2561</p>
<p>มติชน ผู้จัดการออนไลน์ กรมประชาสัมพันธ์ ไอ.เอ็น.เอ็น (13 ม.ค.61)</p>	<p><b>ปลัดกีฬาสั่ง 76 จว.ออกกำลังกาย</b></p> <p>-เสนอข่าว นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวฯ เปิดเผยว่า ในปีนี้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ สานต่อกิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ Sports for All 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาลที่จัดกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 15.30 น. ถึง 16.30 น. เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี และยังเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2560-2564) เรื่องการส่งเสริมให้มวลชนมีการออกกำลังกายและมีส่วนร่วมในกิจกรรมการกีฬา นอกจากนี้ ถือเป็นการสร้างโอกาสให้ประชาชนทั่วทุกภูมิภาคได้เข้าถึงกิจกรรมการออกกำลังกายและการเล่นกีฬา ก่อเกิดสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง ลดค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล ลดปัญหาสังคม สามารถใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาเสพติด รวมถึงยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว "Sports Tourism" คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมตั้งแต่เดือนธันวาคม 2560 - กันยายน 2561 รวมกว่า 300,000 คน และยังเป็นการประชุมประชาสัมพันธ์สถานที่สำคัญของแต่ละจังหวัดผ่านสื่อมีเดียหรืออื่น ๆ ทั้งนี้ ส่วนภูมิภาคจะส่งความเคลื่อนไหวการทำกิจกรรมผ่าน Facebook Live หรือ Line</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>แนวหน้า (15 ม.ค. 61)</p>	<p><b>พัฒนาคุณภาพชีวิต จ.แม่ฮ่องสอน</b></p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ตรวจราชการ จ.แม่ฮ่องสอน ในวันที่ 17 ม.ค.นี้ โดย จ.แม่ฮ่องสอน เป็นจังหวัดที่มีปัญหาความยากจนอยู่ในอันดับต้น ๆ ของประเทศ เพราะมีสภาพภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงชันและสลับซับซ้อน การเดินทางเข้าพื้นที่ที่มีความยากลำบาก จึงเป็นอุปสรรคด้านการขนส่งและการเข้าถึงบริการของรัฐ เช่น ถนน ประปา ไฟฟ้า การศึกษา และสาธารณสุข ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างล่าช้า ดังนั้น จ.แม่ฮ่องสอน จึงเป็นจังหวัดเป้าหมายสำคัญลำดับสูงในการแก้ไขปัญหาค่าความยากจนของรัฐบาล เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ รัฐบาลเตรียมพิจารณาแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในพื้นที่และภาคเอกชน เช่น สนับสนุนเส้นทางบินตรง กทม.-แม่ฮ่องสอน การคมนาคมขนส่งทางราง ส่งเสริมการเกษตรแบบพรีเมียม เกษตรแปรรูป และสมุนไพร รวมทั้งส่งเสริมการท่องเที่ยวข้ามแดนและจัดหาคูคลากรทางการแพทย์ให้เพียงพอ เป็นต้น</p>
<p>มติชน ไทยรัฐ (12 ม.ค.61)</p>	<p><b>โครงการก้าวคนละก้าว</b></p> <p>-เสนอข่าว กลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมลูกค้าที่บริจาคเงินผ่านช่องทาง ทรูมูฟเอช ทรูมันนี่ และทรูยู ส่งมอบเงินบริจาครวม 60 ล้านบาท ให้กับโครงการก้าวคนละก้าว และเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกลุ่มบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์พร้อมจะสมทบเพิ่มอีก 1 เท่าตัวของยอดบริจาค ตั้งแต่วันที่ 12 ธ.ค. 2560 ถึงสิ้นสุดโครงการเดือน พ.ค. 2561</p> <p>นอกจากนี้ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) มีการจัดพิธีมอบเงินจำนวน 11,971,751.50 บาท ที่รวบรวมจากกล่องบริจาคในโครงการก้าวคนละก้าว ให้แก่ตูน โดยมีประชาชนมารอต้อนรับอย่างคึกคัก ซึ่งตูนได้กล่าวขอบคุณประชาชนคนไทยทุกคนและทุกหน่วยงานที่มีส่วนทำให้โครงการประสบความสำเร็จ ได้ยอดเงินบริจาค 1,300 ล้านบาท</p>
<p>เว็บไซต์แนวหน้า (13 ม.ค.61) มติชน ไทยโพสต์ (15 ม.ค.61)</p>	<p><b>ผักเบี้ยใหญ่เครื่องสำอางสมุนไพร</b></p> <p>-เสนอข่าว ภญ.สุภาภรณ์ ปิติพร เลขาธิการมูลนิธิรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า ขณะนี้อภัยภูเบศรได้ขึ้นแบรนด์เครื่องสำอางผักเบี้ยใหญ่ ซึ่งเป็นการนำสมุนไพรมาผลิตเป็นเครื่องสำอางครั้งแรกในประเทศไทย และได้ทดลองตลาดมา 1 ปีเต็ม ได้รับความนิยมนจากผู้บริโภคในระดับที่น่าพอใจ อภัยภูเบศรเป็นเจ้าแรกในประเทศไทยที่นำสมุนไพรผักเบี้ยใหญ่ มาใส่ในกลุ่มเครื่องสำอาง เป็นทางเลือกสำหรับผู้ที่มีปัญหาผิวแพ้ง่ายเลือกใช้ได้ และอภัยภูเบศรได้จัดทำปรับกลยุทธ์การตลาดใหม่ โดยเน้นการกระจายสินค้าให้ทั่วถึง เข้าถึงง่ายมากขึ้นในแต่ละพื้นที่ พัฒนาระบบอีคอมเมิร์ซคือ ให้ข่าวสารความรู้และจำหน่ายออนไลน์ทาง <a href="http://www.abhaiherb.com">www.abhaiherb.com</a> และเป็นพี่เลี้ยงเปิดเอาต์เล็ตสมุนไพรอีกกว่า 13 โรงพยาบาลศูนย์ทั่วประเทศ รวมถึงเตรียมพัฒนารูปแบบแฟรนไชส์ คาดว่าจะสามารถขยายตลาดสมุนไพรได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 ในปี 2561</p>
<p>ไทยโพสต์ คอลัมน์ สาระสุขภาพ แพทย์ แผนไทย (14 ม.ค. 61)</p>	<p><b>ยาธรรณีสันตะฆาต</b></p> <p>-เสนอบทความกล่าวถึงตำรับยาธรรณีสันตะฆาต ที่สธ.ประกาศเป็นยาสามัญประจำบ้านแผนโบราณ มีสรรพคุณขับของเสีย ขับเลือดลมให้เดินสะดวก ช่วยให้หายจากอาการปวดเมื่อยต่างๆ และถ้าใช้ควบคู่กับการนวดและอบสมุนไพร จะเห็นผลเร็ว โดยยาตำรับนี้มีส่วนประกอบของสมุนไพร ได้แก่ ลูกจันทน์ ดอกจันทน์ ลูกกระวาน กานพลู เทียนดำ เทียนขาว หัวตองดึง หัวบุก หัวกลอย หัวกระดาดขาว หัวกระดาดแดง ลูกเร่ว ชิง ชะเอมเทศ รากเจตมูลเพลิง โกงฐ กระตุก โกงฐเขมา โกงฐน้ำเต้า หนังกิ่งละ 1 ส่วน ผักแพรวแดง เนื้อลูกมะขามป้อม หนังกิ่งละ 2 ส่วน เนื้อลูกสมอไทย มหาหิงค์ การบูร หนังกิ่งละ 6 ส่วน รงทอง (ประสะแล้ว) หนังก 4 ส่วน ยาตา หนังก 20 ส่วน พริกไทยล่อน หนังก 96 ส่วน สามารถหาซื้อตามร้านจำหน่ายยาสมุนไพรทั่วไป ข้างกล่องหรือขวดจะระบุวิธีการใช้อย่างชัดเจน และควรเลือกที่มีอย. ห้ามเด็กและสตรีมีครรภ์รับประทาน ยานี้ไม่มีฤทธิ์ถ่ายอย่างรุนแรงเหมือนกับยากล่อมประสาท เพียงช่วยขับของเสียที่เป็นก้อนที่ติดแน่น และเลือดลมให้เดินสะดวกขึ้น</p>
<p>ไทยรัฐ (13 ต.ค.61)</p>	<p><b>รพ.ขอนแก่นขาดเลือดกรุปเอ</b></p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชาญชัย จันทวีร์ชัยกุล ผอ.รพ.ขอนแก่น เปิดเผยว่า คลังเลือดกลางของรพ.ขาดแคลน โดยเฉพาะกรุปเอขณะนี้เหลือเพียงแค่ 30 ถุง รวมทั้งรพ.ศรีนครินทร์ และสภากาชาดไทย สาขาขอนแก่น ก็ขาดเช่นกัน ซึ่งในช่วงเวลาปกติ จะใช้เลือดแต่ละกรุปประมาณ 150 ถุง ส่วนช่วงเทศกาลจะใช้ 300-500 ถุง รพ.ได้นำารับบริจาคเคลื่อนที่ขอรับบริจาคตามชุมชนต่างๆ ส่วนหนึ่ง ถ้ามีผู้ป่วยเสียเลือดจากอุบัติเหตุในช่วงนี้ อาจทำให้มีปัญหขาดเลือดได้ ซึ่งอยากจะเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเลือด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ คอลัมน์เลขที่ 1 วิภาวดี (13 ม.ค.61)	<b>ชื่นชมรพ.แกด้า จ.มหาสารคาม</b> -เสนอว่า นายสุภาพ บุญล้ำ อายุ 62 ปี ผู้ป่วยที่อยู่ศูนย์สงเคราะห์คนชราจังหวัดมหาสารคาม ขอขอบคุณผู้อำนวยการแพทย์ เจ้าหน้าที่รพ.แกด้า จ.มหาสารคาม ที่ให้การดูแลอย่างดี โดยระบุว่า ตนเป็นโรคกระดูกสันหลังและข้อเข่าเสื่อม ได้เข้ารับการรักษา ตั้งแต่เดือนก.ค. ถึงเดือนพ.ย. 2560 ได้รับการดูแลเอาใจใส่ต่อคนไข้ด้วยดี ทุกคนเอื้อเฟื้อเอื้ออาทรด้วยความเมตตา ด้วยรอยยิ้มพิมพ์ใจ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพสูงยิ่ง จนอาการดีขึ้น ปัจจุบันรพ.แกด้าได้ส่งตัวมาอยู่ศูนย์สงเคราะห์คนชราอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคาม กำลังฝึกกายภาพบำบัด คงจะหายดีเป็นปกติต่อไป
M2F (12 ม.ค.61)	<b>เตือนกินเนื้อดิบ</b> -เสนอข่าว นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รอง ผอ.รพ.น่าน เผยว่า มีผู้ป่วยจาก สปป.ลาว 4 คน ถูกส่งตัวมารักษาที่ รพ.น่าน ด้วยอาการท้องเสีย มีไข้และปวดกล้ามเนื้อ ตรวจสอบพบว่าผู้ป่วยนำเนื้อหมูมาทำลาบดิบกิน ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดโรคทริคิโนซิส ทางทีมแพทย์ได้ทำการตัดชิ้นเนื้อที่น่องมาส่งกล้อง พบพยาธิอยู่ในกล้ามเนื้อน่อง 5 ตัว ล่าสุดได้จ่ายยาตามอาการและให้กลับบ้านได้แล้ว โดยโรคดังกล่าวเกิดจากการกินอาหารดิบ จึงควรปรุงเนื้อสัตว์ให้สุกก่อนรับประทาน
ข่าวสด (12 ม.ค.61)	<b>คลินิกนอกเวลา</b> -เสนอข่าว นพ.ชุมพล เดชะอำไพ ผอ.รพ.พระจอมเกล้า จ.เพชรบุรี แลงงข่าวการเปิดให้บริการคลินิกนอกเวลา ราชการสำหรับผู้ป่วยไม่ฉุกเฉิน เพื่อช่วยลดความแออัดในการเข้ารับบริการของผู้ป่วยวิกฤตฉุกเฉิน และเพิ่มความพึงพอใจแก่ผู้ป่วยทั่วไปที่มาใช้บริการนอกเวลาราชการ โดยขอให้ผู้มารับบริการคลินิกร่วมบริจาคเงิน 100 บาทต่อครั้ง เพื่อสนับสนุนคลินิกให้สามารถดูแลผู้ป่วยที่มาใช้บริการได้อย่างยั่งยืน สอบถาม โทร. 0-3270-9999 ต่อ 1292 และ 1201
ประชาชาติธุรกิจ (13 ม.ค.61)	<b>รพ.อุดรฯเปิดศูนย์ Sleep Lab</b> -เสนอข่าว นพ.ธรรมบุญ วิสิฐธนวรรธ ผอ.รพ.อุดรธานี เปิดเผยว่า รพ.อุดรธานี ร่วมกับ อลิซ สลิฟแคร์ เซ็นเตอร์ เปิดศูนย์ตรวจวินิจฉัยโรคจากการนอนหลับ หรือห้องปฏิบัติการการนอนกรน (sleep lab) ให้บริการผู้ป่วยด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัย สามารถตรวจวินิจฉัยปัญหาของอาการนอนกรนที่มีภาวะหยุดหายใจเป็นพัก ๆ มีการบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับคลื่นสมอง เพื่อบ่งบอกคุณภาพของการนอนหลับ รวมถึงระยะเวลาที่นอนหลับอย่างแท้จริง
สยามรัฐ (13 ม.ค.61)	<b>Happy Money Program</b> -เสนอข่าว นายยงยุทธ ส่องรอบ ผอ.ฝ่ายบริหาร รพ.ตะกั่วป่า เป็นประธานเปิดโครงการ Happy Money Program ของรพ.ตะกั่วป่า โดยสธ.ร่วมมือกับธ.ไทยพาณิชย์ เพื่อการพัฒนาความเป็นอยู่ของบุคลากรในการดำรงชีวิต และเป็นขวัญกำลังใจต่อการปฏิบัติงานตามเป้าหมาย “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน” ตลอดจนการสร้างเสริมสุขภาพทางการเงิน
เดลินิวส์ (12 ม.ค.61)	<b>ชุดทดสอบพยาธิ</b> -เสนอข่าว ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผอ.สำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย (สกว.) เปิดเผยว่า ได้ร่วมมือกับ ม.ขอนแก่น พัฒนาชุดทดสอบสำเร็จรูปแบบรวดเร็วเพื่อตรวจวินิจฉัยโรคพยาธิแคปซิลลาเรีย โดยใช้เทคนิคอิมมูโนโครมาโทกราฟี รู้ผลใน 15 นาที ใช้วินิจฉัยโรคระยะแรก รวมถึงติดตามการรักษาและวินิจฉัยแยกผู้ป่วยท้องร่วงเรื้อรัง ราคาถูก ที่สำคัญช่วยผู้ป่วยให้รอดชีวิตจากอาการท้องร่วงเรื้อรังได้ ถือเป็นผลงานวิจัยที่ต่อยอดไปสู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์และพร้อมจำหน่ายได้ในประเทศไทยและต่างประเทศ
ข่าวสด (13 ม.ค.61)	<b>วัคซีนไข้เลือดออก</b> -เสนอข่าว เอเอฟพีรายงานความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีเด็กชาวฟิลิปปินส์ 14 คนเสียชีวิตหลังได้รับวัคซีนเดงวาเซีย ของบริษัทซานofi ปาสเตอร์ ประเทศฝรั่งเศส โดย นายฟรานซิสโก ดูเก รุมว.สาธารณสุข แลงงว่า จากการชันสูตรศพของเด็กที่เสียชีวิตบางส่วน ปรากฏว่ามีภาวะติดเชื้อเดงกีก่อนตาย โดยกำลังตรวจสอบว่าศพที่เหลือมีอาการแบบเดียวกันหรือไม่ นอกจากนี้ ยังยื่นเรื่องไปยังซานofi เพื่อขอคืนวัคซีนมูลค่ากว่า 960 ล้านบาท
กรุงเทพธุรกิจ (13 ม.ค.61)	<b>หวัดใหญ่ระบาดเนปาลดับ 13</b> -เสนอข่าว หัวหน้าสำนักงานสาธารณสุขท้องถิ่นเนปาล รายงานว่า ไข้หวัดใหญ่กำลังระบาดในพื้นที่ห่างไกลทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศ ชาวบ้านหลายร้อยคนล้มป่วย เด็กและคนชราป่วยมากที่สุด มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 13 คน ในจำนวนนี้ เป็นเด็ก 7 คน อายุน้อยที่สุดยังอยู่ในวัยทารก ทางกรมส่งแพทย์และเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่รักษาผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ 1,555 คน



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ รอบโลก (14 ม.ค. 61)</p>	<p><b>อังกฤษพบโรคหัดนก</b> -เสนอข่าว กระทรวงเกษตรอังกฤษออกแถลงการณ์ตรวจพบเชื้อไวรัสหัดนกสายพันธุ์ เอช 5 เอ็น 6 จากการสุ่มตรวจฝูงนกป่าในเขตเชาท์ดอร์เซต ทางภาคใต้ของอังกฤษ โดยพบเชื้อในนกป่า 17 ตัว ถือเป็นการค้นพบครั้งแรกในประเทศ แต่ยืนยันว่ามีความเสี่ยงติดต่อกับคนต่ำ และเป็นเชื้อคนละสายพันธุ์ที่ระบาดในจีนช่วงปี 2559-2560 ที่เป็นสายพันธุ์ เอช 7 เอ็น 9</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ รอบโลก (15 ม.ค.61)</p>	<p><b>นมปนเปื้อน</b> -เสนอข่าว นายเอ็มมานูเอล เบสนีแอร์ ซีอีโอบริษัท แลคตาลิส กรุ๊ป ทายาทเจ้าของผู้ผลิตนมผงรายใหญ่ของฝรั่งเศส กล่าวต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรก นับแต่เกิดเหตุนมผงเด็กปนเปื้อนเชื้อแบคทีเรีย ว่า เหตุการณ์ครั้งนี้ส่งผลกระทบต่อประเทศที่ส่งออกไป พร้อมสั่งเรียกคืนสินค้าภายใต้ยี่ห้อที่เป็นปัญหา ทั้งพีคอต (Picot) กับมิลูเมล (Milumel) กว่า 2 ล้านกล่อง และให้คำมั่นว่ายินดีที่จะจ่ายเงินชดเชยต่อครอบครัวที่ได้รับผลกระทบ</p>



fanmoph



pr\_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch